

สรุปรายงานผลการอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1	นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน	ปลัด อบต.	1. การเตรียมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและกำหนดแผนดำเนินการในการจัดโครงการอบรมผู้รับผิดชอบในการเลือกตั้งฯ
2	นางสร้อยญา สมแสง	รองปลัด อบต.	แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ปี
3	นางขวัญจิตต์ แก้วแปงจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	อบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
4	นางสาวพลอยไพลิน เรือนมูล	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	- อบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) - อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
5	นางสาวจิรภัทร โพทะยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6	นางสาวคำชาย ทาอุปรงค์	ครู	อบรมหลักสูตรการวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
7	นางธิติมา พูกิจเกื้ออวยพร	ครู	- อบรมหลักสูตรการวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 - อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
8	นายกฤตภาส ภาณุวัฒน์ชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	- อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
9	นางสาวกมลวรรณ ปันยศ	ครู	- อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
10	นางจันทร์เพ็ญ ตาวงค์	ครู	- อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปการอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
11	นางนันทนา ปิมาปา	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	การบริหารงานการเงิน การคลัง การพัสดุ แนวทางการตรวจสอบและข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12	นางสายเทียน ชนะ	เจ้าพนักงานธุรการ	อบรมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้บุคลากรภาครัฐ
13	นางสาวธัญญรัตน์ กาวี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อบรมหลักสูตรการวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
14	นางกาญจนา มีมาลูน	นักทรัพยากรบุคคล	-อบรมเทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ความก้าวหน้า การเลื่อนระดับ และการได้รับเงินเดือน สิทธิสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
15	นางณัฐธราภรณ์ จิรนากุล	นักพัฒนาชุมชน	อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาชุมชน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
16	นายบัญชา สัตยดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขับรถพยาบาลปลอดภัย เครือข่ายลำนนา 3
17	นางสาวกาญจนา กองน้อย	นักจัดการงานทั่วไป	อบรมหลักสูตรการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่าย/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติคณะรัฐมนตรีและบทสรุปความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปีกับแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปีของสถานศึกษา
18	นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ	นายช่างโยธาอาวุโส	- อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม - อบรมหลักสูตรการพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทล.118 ตอน บ.แม่เจดีย์ – อ.แม่สรวย